
เร่ิมประชุม                  เวลา  09.00  น.   สมัยที่ 3/2553  ครั้งที่  3  (  23  ส.ค. 2553 ) 

ระเบียบวาระท่ี  1      ญัตติประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายส าลี   ศรีสุธรรม       

นายวิเศษ   สุขรี   

 

 

 

 

 

นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์   

 

 

นายวิเศษ  สุขรี   

 

นางปราณี  แสนมิตร   

นายราชวัง   สุขรี   
 

ระเบียบวาระท่ี  2 

 

มติท่ีประชุม      

ระเบียบวาระท่ี  3 

 

 

นายวิเศษ   สุขรี   

นายส าลี   ศรีสุธรรม 

 

มติท่ีประชุม   

        ไ 

 

แจ้งเร่ืองเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน   1  ราย  หมู่ที่   8    

นายก อบต.    แจ้งเร่ืองร่วมงานเฉลิมพระเกียรติปกป้องสถานบันที่ค่ายพระ

ยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนม และให้น ามวลชน  250 คน  จะมีค่ ารถ  

ค่าอาหาร และ  ค่าน้ า    ซึ่งให้  อบต.เป็นผู้รับผิดชอบตามก าหนดการ  ใน

วันที่  31  สิงหาคม  2553  เร่ิมงานตั้งแต่เวลา   15.00  น. – 19.00 น. ผู้ที่จะ

ไปร่วมงานให้ใส่เสื้อสีชมพูและผู้ที่จะไปให้มาร่วมกันที่  อบต. ออกเดินทาง

เวลา  12.00 น. เป็นต้นไป   

ปลัด   อบต.  แจ้งงบประมาณในการเดินทาง ค่ารถ  ค่าอาหาร    งบประมาณ

มีน้อย จะจัดไปประมาณ   100 คน  คนละ  100  บาท  ค่า รถ  50  บาท  

ค่าอาหาร   50  บาท      

นายก อบต. ชี้แจงเพิ่มเติมให้ไปทุกคน สมาชิกและคณะบริหาร  เจ้าหน้าที่

อบต.  ครูพี่เลี้ยงให้ไปทุกศูนย์ และเสนอค่ารถให้หมู่บ้านละ  500  บาท 

ส.อบต. หมู่ท่ี   5  เห็นด้วยตามที่นายกเสนอ 

ส.อบต. หมู่ท่ี  9  ถ้าหมู่บ้านไหนไปเกิน 5  คนจะท าอย่างไร  
 

ญัตติรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2/2553  

(ลงวันท่ี  17    สิงหาคม     2553 ) 

ท่ีประชุมรับรอง 

ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   2554     

วาระที่ 3  ( ลงมติ  ) 

นายก อบต. แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2554  

ประธานสภาฯ  เรียนถามสมาชิกสภาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2554  

  เห็นชอบ  25  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ 1  เสียง 

  ไม่ออกเสียง 2  เสียง 



นายวิเศษ  สุขรี    

 

ระเบียบวาระท่ี   4    

นายวิเศษ   สุขรี   

 

นายชายณรงค์   ทินโน   

 

 

นายวิเศษ  สุขรี    

 

นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงค์ 

 

 

นายวิเศษ  สุขรี  

 

 

 

 

นายตะวัน     บัวชุม 

 

นายถาวร   จิตมาตย์ 

 

นางปราณี   แสนมิตร 

 

นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์  

 

 

นายวิเศษ  สุขรี   

 

นายก อบต. กล่าวขอบคุณ ส.อบต. ทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบ และจะได้น า

งบประมาณไปพัฒนาตามโครงการต่อไป   

ญัตติอื่น ๆ 

นายก  อบต. แจ้งเร่ืองงบประมาณปี   2553  ตอนนี้ก็ได้พัฒนาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ของ  อบต. อยู่   ท าระบบประปา  ลานกีฬา  และทางเข้าศูนย์  

ส.อบต.หมู่ท่ี   15   สอบถามเร่ืองอาสมัครดูแลผู้สูงอายุค่าตอบแทนเดือนละ 

300 บาท  ยังไม่เคยได้รับมาต้ังแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว   และเร่ืองซ่อม

ถนนลาดยางสายโคกหินแฮ่ –  นาบัว   

นายก  อบต.   ข้อซักถามค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุหมู่บ้านละ  

2  ท่าน  เดือนละ  300   บาท  อยู่กับสวัสดิการสังคมจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ 

ปลัด  อบต.ชี้แจง เร่ืองการขึ้นเป็นเทศบาลต าบลถามทางสภาว่าอยากเป็น

เทศบาลต าบลหรือไม่อยู่กับสภาถ้าอยากเป็นก็จะเสนอให้  ท าขั้นตอนและ

ออกประชามติทุกหมู่บ้าน   

นายก อบต.ชี้แจง เร่ืองยกฐานะเป็นเทศบาล ต าบลเป็นนโยบายของรัฐอยู่

แล้วจะยกก็เป็นการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น   2 เขต  เขตละ   6  คน   หรือ  9  

คน  ถ้าเป็น อบต.อยู่ก็คงลดสมาชิกหมู่บ้านละ  1  คน  เท่านั้น  การขึ้น

ค่าตอบแทนสมาชิกและบริหารคงจะเป็นเดือนเมษายน  2554  ขึ้น  50  %  

ของค่าตอบแทน 

วาระอยู่แล้ว   

 
ส.อบต.หมู่ท่ี  12  เสนอการยกฐานะเป็นเทศบาล ต าบลก็เป็นการดีจะได้

งบประมาณพัฒนามากขึ้น   

ส.อบต.หมู่ท่ี 6 เสนอการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลอยากจะให้อยู่กับทาง

ภาครัฐจะเห็นสมควรจะดี 

ส.อบต. หมู่ท่ี  5  สนับสนุนการยกฐานะเป็นเทศบาลให้อยู่กับทางภาครัฐ ถ้า

ยกฐานะก็จะล าบากกับสมาชกิในการหาเสียง    

ปลัด  อบต.  ชี้แจงการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลการแบ่งเขตเลือกตั้ง  เป็น

หน้าที่ของ  กกต.จัดท าเร่ืองงบประมาณของเทศบาลก็เพิ่มขึ้น   แต่จะเพิ่ม

มากน้อยอยู่กับเทศบาลเก่าหรือใหม่จะได้เท่ากัน 

นายก อบต. ชี้แจง การเป็นเทศบาลต าบลก็เป็นการดีเราต้องเตรียมการไว้

ก่อน  เพราะว่าต่อไปนี้  จะมีระเบียบที่มาบังคับ ใช้ตามข้อบังคับของเทศบาล

อยู่แล้ว  แต่ถ้าจะยกฐานะก็คงจะเป็นวาระต่อไป วาระนี้ก็คงจะอยู่คนครบ 

 

 



นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติท่ีประชุม  

นายสิงขร  มุลสุรินทร์     

 

นายเกษมศักดิ์  ทิพย์วงค์  

 

นายชมเชย   สุขรี   

 

นายวิเศษ   สุขรี 

 

 

นายวีระศักดิ์   บัวชุม 

 
 

นายเกรียงไกร   ค าวัน    

 

นายวิเศษ   สุขรี    

 

 

 

ปลัด   อบต. แจ้งถ้าจะยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล  ก็ให้ทางสภาแจ้งทาง

เลขานุการสภา  เพื่อน าเข้าวาระการประชุมในสมัยต่อไป    ส่วนเร่ืองเงินกู้

เศรษฐกิจชุมชน  ทุกกลุ่มที่ให้กู้ให้เร่ิมส่งภายในเดือน มกราคม    ของทุกปี   

ได้มีกลุ่มเกษตรกร ขอกู้ยืม  3  หมู่บ้าน  ให้สภาพิจารณา     ดังนี้ 

  1. หมู่ที่  5  จ านวนเงิน   100,000 บาท   เพื่อจัดซื้อปุ๋ยการเกษตร 

 2.กลุ่มทอผ้าหมู่ที่ 12   จ านวน   40,000 บาท  เพื่อจัดซื้อวัสดุทอผ้า 

 3. กลุ่มทอผ้าหมู่ที่  1  จ านวน   20,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทอ

ผ้าพื้นเมือง 

 4. กลุ่มเกษตรกร  หมู่ที่ 1 จ านวน  90,000 บาท เพื่อจัดซื้อปุ๋ยเพื่อ

การเกษตร  

ท่ีประชุมมติเห็นชอบ  

ส.อบต.หมู่ท่ี  8 สอบถามการกู้เงินของกลุ่มต่าง ๆ ของหมู่ที่ 8  มีกี่กลุ่มที่ค้าง

หนี้อยู่  

ปลัด  อบต. ตอบข้อซักถามมี 1  กลุ่ม   คือ กลุ่มออมทรัพย์  80,000 บาท   

เร่ืองเงินอุดหนุน  ที่รับไปแล้วให้ท ารายงานส่ง อบต.ด้วย  

ส.อบต.หมู่ท่ี  11   เรียนถามเร่ืองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.  ถ้าจะเปิดเด็ก

ที่จะมาเข้าเรียน ต้องเดินทางมาเองหรืออย่างไร 

นายก อบต. ตอบเร่ืองศูนย์เด็กเล็กของ  อบต.  เด็กที่จะมาเรียนให้มาเองก่อน

แต่ถ้าต่อไปจะหาทางแก้ไขหางบประมาณในการรับส่งนักเรียน  ส าหรับ

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมจะน าเข้าที่ประชุมสภาในคร้ังต่อไป 

ส.อบต. หมู่ท่ี  1  แจ้งงบประมาณเงินอุดหนุนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพได้รายงาน

เรียบร้อยแล้ว การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่าได้รับการยกย่องจากผู้สูงอายุ ว่าดี

มาก 

ส.อบต.หมู่ท่ี 10 ถามเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ที่ครบ 60 ปี  แล้วยังไม่ได้รับเบี้ยยัง

ชีพ  

นายก  อบต.  ตอบข้อซักถาม  การรายงานเงินอุดหนุนของกลุ่ม ต่าง ๆจะให้

เจ้าหน้าที่ท าหนังสือส่งให้กับทางคณะกรรมการกลุ่มทุกหมู่  ที่ยังไม่ส่ง

รายงานค่าใช้จ่าย   และเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มต่าง ๆที่

ผ่านที่ประชุมแล้ว ให้มาท าสัญญาได้เลยจะได้เงินไม่เกิน  3  วัน    ส าหรับ

บัญชีผู้สูงอายุ  ที่เปิดกับ ธนาคาร  ธกส. ถ้าจะปิดก็ปิดได้เลย  

 

 



 

นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์ 

 

 
 

 

นายชมเชย   สุขรี    

นางปราณี   แสนมิตร  

นายส าลี   ศรีสุธรรม  

มิติท่ีประชุม  

 

 

 

เลิกประชุมเวลา   14. 00 น. 

 

 

 

ลงชื่อ    ยุทธกิจ บัวชุม      ผู้บันทึกการประชุม                ลงชื่อ      ส าสี  ศรีสุธรรม     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

       ( นายยุทธกิจ บัวชุม  )                                                       ( นายส าสี  ศรีสุธรรม ) 

 เลขานุการสภา อบต.โคกหินแฮ่                                                  ประธานสภา อบต. โคกหินแฮ่ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ       ยอด  เคนกิ              ลงชื่อ     ตะวัน  บัวชุม  ลงชื่อ    ชายณรงค์  ทินโน 

           (นายยอด  เคนกิ  )                                  (นายตะวัน  บัวชุม)                          (นายชายณรงค์  ทินโน) 

        สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3                             สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12                        สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 

 

 

 

 

 

เพราะไม่ได้โดนเงินเข้าบัญชีอีกแล้ว เพราะเจ้าหน้าที่ ธนาคาร ธกส.ให้เบิก

เงินสดมาจ่ายเองถ้าจะดอนเข้าก็คงเป็นธนาคารอ่ืน   

ปลัด  อบต. ชี้แจงเพิ่มเติมส าหรับเบี้ยยังชีพที่ยังไม่ได้คืองบประมาณที่ตั้ง

ไว้ได้เต็มแล้วก็คงจะรองบประมาณในปีต่อไปหรือจนกว่าจะมีผู้สูงอายุ

เสียชีวิต แล้วรับแทน และการไปงานเทิดพระเกียรติที่ค่ายพระยอดเมือง

ขวางจะไปอย่างไร 

ส.อบต.หมู่ท่ี  11   เสนอให้เหมารถใหญ่ ไปพร้อมกันเป้นกลุ่มใหญ่ 

ส.อบต. หมู่ท่ี  5  เสนอหมู่บ้านละ  500 บาทจัดหารถไปเอง  

ประธานสภาฯ เรียนถามที่ประชุมว่าจะไปร่วมงานที่ค่ายพระยอดอย่างไร   

ประเด็นที่  1  เหมารถให้ไปเป็นกลุ่มใหญ่   มี    4   เสียง  

ประเด็นที่  2  ให้หมู่บ้านละ  500 บาท        มี    14 เสียง    

ส าหรับฝ่ายปกครองให้ก านัน พิทักษ์   บัวชุม  เป็นผู้ประสานงาน 

 

ประธานสภาฯ  กล่าวสรุปการประชุมทั้ง 4 วาระ และกล่าวปิดประชุมสมัย

สามัญ  สมัยที่   3 /2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


